

งานชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “ทัศนกรรมเคลื่อนที่” เพื่อตรวจรักษาโรคทันตกรรม ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอนามัยในช่องปาก และ “คลินิกกฎหมาย” เพื่อให้ความรู้พร้อมแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนคลองตรอน โดยมีประชาชนในพื้นที่ จำนวน 160 คน ร่วมกิจกรรม พร้อมมอบชุดปฐมพยาบาลให้กับผู้แทนชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561



กิจกรรมการศึกษาและกีฬา

» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี โดยมีนายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอป่าตอง เป็นประธานเปิดงาน นายแทน เขียวเทศ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ นายชัยวุฒิ จันทราภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ ผู้นำชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอป่าตอง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561



» การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอป่าตอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนคลองตรอน เพื่อร่วมสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการ “ชมรมรักสะอาด” ซึ่งเป็นโครงการจัดการขยะ รักษาธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 บ้านห้วยแมงและพื้นที่ใกล้เคียง และมอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอป่าตอง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560





คณะผู้บริหารโครงการเขื่อนชลประทานฯ ร่วมประชุมหารือกับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ทั้ง 3



คณะผู้บริหารโครงการเขื่อนชลประทานฯ ร่วมประชุมหารือกับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ทั้ง 3



งานชุมชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ๑๐๐ ไร่ โดยมี นายอรรถวิจิตร อรรถวิจิตร และคณะชุมชนสัมพันธ์

กิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบชลประทานของกรมชลประทาน โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถวิจิตร อรรถวิจิตร และคณะผู้บริหารของโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคเอกชน



ภาพเขียนศิลปะเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ และโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ อ.บ้านน้ำทิพย์ จ.พิจิตร

ถึงขอเชิญนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ อ.บ้านน้ำทิพย์ จ.พิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน้ำ ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน



เขื่อนชลประทานพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนโรงเรียนจำนวน 10,000 บาท



โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสัมพันธ์ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับโรงเรียนโรงเรียนจำนวน 10,000 บาท



โรงเรียนในท้องถิ่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานได้จัดกิจกรรมการทวงถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานโครงการฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานโครงการฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่โรงเรียน

โรงเรียนในท้องถิ่นของโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทานได้จัดกิจกรรมการทวงถามความคิดเห็นจากผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานโครงการฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนโดยมีวิทยากรจากสำนักงานโครงการฯ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่โรงเรียน



ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของน้ำดื่มแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนรอบเขื่อนชลประทาน

บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนรอบเขื่อนชลประทานเกี่ยวกับความปลอดภัยของน้ำดื่ม



ผู้อำนวยการโครงการฯ เยี่ยมชมแปลงผักของทางโครงการฯ และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ



ผู้บริหารระดับสูงของโครงการฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน